

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư
HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc.

Thực hiện Công văn số 173/HĐND-VP ngày 04/8/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về việc ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến tại phiên thảo luận kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện Thông báo số 206/TB-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về dự kiến chương trình và phân công nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Mỹ Lộc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ tư HĐND huyện đến nay như sau.

I. NHỮNG KIẾN NGHỊ MỚI CỦA CỬ TRI, ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

1. Về lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

1.1. *Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị nghiên cứu, hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật kích thích cây roi ra hoa trái vụ mà không dùng thuốc phô pha tốc vì quá độc hại.*

Trả lời: Trong nghiên cứu thì chưa có phương thức chính thống về cách xử lý ra hoa trái vụ trên cây roi, tuy nhiên theo kinh nghiệm các nhà vườn và trên các kênh thông tin khuyến nông. UBND huyện đề xuất một phương pháp mà các nhà vườn trồng roi thường áp dụng:

Từ khi xử lý ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 90 ngày. Sử dụng KClO₃: Vào giai đoạn lá sắp cứng lựa, tức sắp bẻ dòn, pha 50g KClO₃ trong 10 lít nước tưới quanh gốc, cách gốc 5 tất trở ra tán cây, tưới nước tiếp 3 ngày cho thuốc ngấm rồi phun sương ra hoa. Khoảng hơn 1 tuần cây sẽ ra hoa, hiệu quả sẽ cao nếu gặp khô hạn (ngoài ra có thể sử dụng thuốc Paclobutrazol 10wp phun trên lá với liều lượng khoảng 50g/8lít thay KClO₃ trước khi phun thuốc ra hoa). Khi hoa vừa nhú phun tăng đậu trái giúp tăng tỷ lệ đậu và chống rụng. Để cho trái to, đẹp và không bị sâu, ruồi đục cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để ngừa sâu đục trái và bệnh thối trái, tránh phun thuốc lúc bung nhụy. Sau khi thấy trái đậu (bằng nón tay trở) thì ngưng phun thuốc, khoảng 3 tuần sau phun trở lại 1 lần để diệt sâu bệnh có sẵn trên trái, tỉa bớt trái nếu thấy chùm quá nhiều trái, 1 ngày sau dùng túi (25 X 30cm) bao trùm trái lại, xiết chặt miệng bao. Trong giai đoạn trái roi phát triển nên cung

cấp đầy đủ nước cho trái mau lớn nhưng không được dư nước, roi sẽ bị thối và rụng nhiều. Giai đoạn trước thu hoạch khoảng 20-22 ngày nên bón bổ sung phân có hàm lượng Kali cao để tăng chất lượng trái.

1.2. Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các hộ để được cấp GCN trang trại tại khu vực đồng Ngút- Lướt.

Trả lời: Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ ngày 14/4/2020. Do đó, các cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có mong muốn được công nhận kinh tế trang trại cần rà soát theo các tiêu chí kinh tế trang trại, kê khai thông tin theo mẫu gửi về UBND xã trước ngày 15/11 hàng năm để UBND xã có cơ sở đưa vào sổ theo dõi phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn và báo cáo UBND huyện theo quy định. Đối với việc cấp GCN QSDĐ thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Hướng dẫn 1456/HD-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Về lĩnh vực Giao thông- Xây dựng.

2.1. Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị kiểm tra, xử lý công trình nhà ở 9 tầng của hộ ông Trần Đình Giao bị sụt lún, nghiêng gây mất an toàn cho các hộ xung quanh.

Trả lời: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 và Quyết định số 3786/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 về việc thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, việc sử dụng đất xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng của hộ ông Trần Đình Giao, thôn Văn Hưng (nay là thôn Liễu Văn), xã Mỹ Phúc. Ngày 29/9/2022, Đoàn kiểm tra đã tổ chức công bố quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra, đo đạc việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, việc sử dụng đất xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 9 tầng của hộ ông Trần Đình Giao. Đến nay, hộ gia đình ông Giao đang tự dỡ bỏ 03 tầng trên cùng của nhà 09 tầng.

2.2. Cử tri thị trấn đề nghị có kế hoạch cải tạo, nâng cấp đường Nam đường Sắt (từ cầu Giáng đến cầu Lê) và các cống qua đường; kè kênh phía tiếp giáp đường sắt để đảm bảo cảnh quan đô thị (đoạn từ cầu Lê đến cầu Giáng):

Trả lời: UBND huyện đã rà soát bổ sung cải tạo, nâng cấp đường Nam đường Sắt vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2024-2025. Về nội dung: kè kênh phía tiếp giáp đường sắt, UBND huyện tiếp thu ý kiến; tuy nhiên do nguồn ngân sách huyện còn hạn chế nên chưa bố trí được.

2.3. Đại diện xã Mỹ Phúc đề nghị: Trong khi dự án tuyến đường N3 Vĩnh Giang chưa được đầu tư xây dựng thì UBND huyện Mỹ Lộc quan tâm hỗ trợ kinh phí để duy tu tuyến đường này vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trả lời: Tuyến đường N3 Vĩnh Giang nằm trong quy hoạch chi tiết khu Văn hóa Trần, đã triển khai đầu tư xây dựng tuy nhiên dự án chưa được quyết toán. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của tỉnh sớm quyết toán công trình để huyện triển khai lập dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường N3 sông Vĩnh Giang.

2.4. Cử tri thị trấn: Trong quá trình thi công, đơn vị thi công dự án đường tỉnh lộ 485B qua các xứ đồng thuộc TDP Trung Quyển đã làm mất mốc giới, lấn vào ruộng của các hộ dân. Đề nghị huyện làm việc với đơn vị thi công và các đơn vị liên quan để cấm lại mốc giới.

Trả lời: Tuyến đường tỉnh lộ 485B đã hoàn thành việc cấm mốc và bàn giao lại cho UBND thị trấn quản lý. Do đó UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Mỹ Lộc xác định, khôi phục lại mốc giới cho các hộ dân.

2.5. Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị huyện chỉ đạo đơn vị thi công đường đê Ất Hợi hoàn thiện máng tưới, các khớp nối trên địa bàn thôn Bảo Long, Hợp Long.

Trả lời: Dự án cải tạo, nâng cấp đường đê ấ Hợi, huyện Mỹ Lộc (đoạn từ đường 63B xã Mỹ Hà đến đóc La xã Mỹ Tiến) đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình. Đơn vị thi công đã hoàn thiện các máng tưới, các khớp nối theo quy định. Ngày 14/10/2022, UBND huyện đã báo cáo Sở Giao thông vận tải về thực hiện công tác kiểm tra trước khi đưa công trình vào sử dụng.

2.6. Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà.

Trả lời: Dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Mỹ Hà đang thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500, hiện tại UBND huyện đang trình các Sở ngành về xin ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngày 02/11/2022, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1943/SXD-QH về tham gia ý kiến đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng KDC tập trung xã Mỹ Hà. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

2.7. Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi. Chỉ đạo đơn vị thi công dự án Khu công nghiệp Mỹ Thuận có đường thoát nước cho khu nghĩa trang của xóm Liên Minh, xóm Lê Hồng Phong theo thiết kế. Xem xét thu hồi phần diện tích còn lại của khu vực quy

hoạch nghĩa trang quy tập mộ mã cho dự án KCN Mỹ Thuận do khó khăn trong canh tác.

Trả lời: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi (đoạn từ QL21 tại Km134+963 đến đốc La xã Mỹ Tiến) được khởi công từ tháng 9/2022, tiến độ thực hiện dự án phụ thuộc vào công tác GPMB của địa phương. Đến nay, UBND xã Mỹ Thuận chưa hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo ý kiến kiến nghị cử tri, UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, UB MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã Mỹ Thuận khẩn trương tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi GPMB dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Hệ thống thoát nước cho nghĩa trang theo hồ sơ dự án đã có trong hồ sơ thiết kế của dự án KCN. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Thuận làm việc với đơn vị thi công khắc phục tình trạng ngập nước ở khu nghĩa trang của xóm Liên Minh, xóm Lê Hồng Phong

- Về thu hồi diện tích còn lại: Căn cứ Điều 8, Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định, UBND huyện quyết định thu hồi đối với diện tích đất còn lại dưới 50m² nếu chủ sử dụng đất có đơn đề nghị thu. Đối với diện tích đất còn lại từ 50 m² đến 100 m² nhưng có hình thể chéo, méo hoặc vị trí thửa đất khó khăn cho việc canh tác nông nghiệp, UBND xã kiểm tra thực địa nếu thửa đất thực sự không đảm bảo điều kiện canh tác thì UBND huyện quyết định thu hồi đất. Đối với các trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.

3. Về lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường.

3.1. Cử tri xã Mỹ Tân: *Khu vực bãi màu giáp bổi sau công ty dâu tằm to Thái Hà – thôn Hồng Phong 2 có mặt bằng trũng, khó canh tác. Đề nghị hướng dẫn, tạo điều kiện các hộ cải tạo, nâng cao mặt bằng phục vụ sản xuất.*

Trả lời: Căn cứ vào hồ sơ địa chính xã Mỹ Tân, thì hầu hết diện tích đất khu vực trên là đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đã cơ bản giao cho các hộ sử dụng đất ổn định. Các hộ đề nghị hướng dẫn, tạo điều kiện các hộ cải tạo, nâng cao mặt bằng phục vụ sản xuất. Do đó, đề nghị UBND xã Mỹ Tân liên hệ ngành nông nghiệp để được hướng dẫn cụ thể; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

3.2. *Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường cử công chức chuyên môn trực tiếp hướng dẫn công chức địa chính xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi GCN QSDĐ sau DĐĐT, xử lý theo hướng dẫn 1456/HD-STNTM...*

Trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 hướng dẫn cấp đổi GCN QSDĐ sau DĐĐT; hướng dẫn về xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp xử lý theo hướng dẫn số 42/STNMT-TTr ngày 9/1/2013 và bổ sung tại hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 1/7/2015. Đề nghị UBND xã Mỹ Phúc căn cứ theo hướng dẫn để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, khó khăn trực tiếp báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường được hướng dẫn giải quyết.

3.3. *Cử tri xã Mỹ Tiên đề nghị: Đề nghị chỉnh sửa GCN QSDĐ cho 03 hộ dân tại thôn La Đồng được giao đất ở năm 2013 nhưng khi cấp GCN QSDĐ lại ghi diện tích đất 2 lúa.*

- *Đại diện thị trấn đề nghị huyện thu hồi giấy chứng nhận đất vườn để cấp lại giấy chứng nhận đất ở cho 10 đến 20 hộ dân theo Quyết định cấp đất ban đầu (từ 1985- 1987 có quyết định cấp đất là đất ở).*

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi bổ sung tại mục d điểm 26 điều 1 Nghị định 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 quy định:

“Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai”

Đề nghị, UBND xã Mỹ Tiên, UBND thị trấn Mỹ Lộc hướng dẫn người dân gửi kiến nghị và cung cấp hồ sơ giấy tờ liên quan về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét giải quyết.

3.4. *Đại diện xã Mỹ Trung đề nghị quan tâm, giải quyết, tháo gỡ khó khăn để các hộ trang trại, gia trại đã dồn đổi, chuyển mục đích sử dụng đất sang chăn nuôi từ những năm 2010 về trước được làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.*

Trả lời: Căn cứ theo quy định tại điều 142 luật đất đai 2013 quy định về đất sử dụng cho kinh tế trang trại.

1. Nhà nước khuyến khích hình thức kinh tế trang trại của hộ gia đình, cá nhân nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

2. Đất sử dụng cho kinh tế trang trại gồm đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 của Luật này; đất do Nhà nước cho thuê; đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; đất do hộ gia đình, cá nhân góp.

3. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại được chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất theo quy định của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp thì được tiếp tục sử dụng theo quy định sau đây:

a) Trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này thì được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này;

b) Trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối khi hết thời hạn được giao thì phải chuyển sang thuê đất;

c) Trường hợp sử dụng đất do được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho, nhận khoán của tổ chức; do hộ gia đình, cá nhân góp vốn thì được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật này.

5. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất.

Như vậy theo quy định nhà nước khuyến khích các hộ gia đình cá nhân làm kinh tế trang trại nhằm khai thác quỹ đất có hiệu quả hơn. Tuy nhiên tại quy định trên nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất. Việc xử lý vi phạm đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xử lý theo hướng dẫn số 42/STNMT-TTr ngày 9/1/2013. Đề nghị UBND xã Mỹ Trung yêu cầu các hộ đang sử dụng đất cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan, xây dựng hồ sơ, tổ chức công khai và phê duyệt tại địa phương trước khi trình các phòng ban chuyên môn của UBND huyện thẩm định,

làm căn cứ trình UBND huyện phê duyệt đối với các trường hợp đảm bảo quy định.

4. Về lĩnh vực Tài chính- Ngân sách.

4.1. Cử tri xã Mỹ Tân đề nghị:

+ *Sớm chi trả kinh phí hỗ trợ cho lực lượng được huy động trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho nhân viên y tế, tổ Covid cộng đồng tham gia công tác phòng chống dịch.*

+ *Đề nghị hỗ trợ kinh phí công tác giải tỏa, phát quang tuyến đê quốc gia trên địa bàn xã.*

Trả lời: Đối chiếu với quy định của Luật ngân sách và Nghị định 16/NĐ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng huy động trực chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 do UBND huyện quyết định thành lập thì ngân sách huyện đảm bảo. Kinh phí hỗ trợ cho Tổ Covid cộng đồng tham gia công tác phòng chống dịch do nguồn kinh phí ngân sách địa phương đảm bảo.

Về hỗ trợ kinh phí công tác giải tỏa, phát quang tuyến đê quốc gia: Căn cứ 53/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 thì việc hỗ trợ kinh phí công tác giải tỏa, phát quang tuyến đê quốc gia trên địa bàn xã không phải nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện.

4.2. Cử tri xã Mỹ Thắng đề nghị xem xét, có cơ chế hỗ trợ các hộ dân tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất nông nghiệp trên phần diện tích đất bị bỏ hoang.

Trả lời: Theo Điều 64 Luật đất đai năm 2013, Đất trồng cây hàng năm (đất lúa) không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi do vi phạm đất đai. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mỹ Lộc vẫn đang triển khai một số nội dung về phát triển sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ máy cày phục vụ sản xuất, chính sách hỗ trợ đất trồng lúa, mô hình liên kết...Đề nghị cử tri xây dựng mô hình sản xuất và đề xuất hỗ trợ mô hình cụ thể.

4.3. Cử tri xã Mỹ Thịnh đề nghị có cơ chế hỗ trợ xây dựng các nhà văn hóa sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm.

Trả lời: Căn cứ 53/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 thì việc xây dựng nhà văn hóa sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm là do ngân sách xã đảm bảo, ngân sách cấp trên hỗ trợ theo các chương trình

mục tiêu của Trung ương, của Tỉnh. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ cân đối nguồn ngân sách huyện, nguồn đầu giá đất để hỗ trợ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

5. Về Văn hóa- Xã hội

5.1. Cư tri xã Mỹ Tân đề nghị: *Bảo hiểm xã hội huyện chỉ đạo các đại lý tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện các hộ dân có mức sống trung bình mua thẻ BHYT và thanh toán kinh phí theo quy định.*

Trả lời: Hiện tại BHXH huyện đã làm việc với Đại lý ủy quyền thu là Bưu điện huyện trong việc: Quán triệt Nhân viên thu BHYT cùng với TDP, thôn, xóm, xã tích cực vận động người dân có tên trong danh sách được bình xét hộ trung bình của năm 2023 để mua thẻ BHYT hộ trung bình. Việc chi trả tiền hoa hồng mức sống trung bình đối với đại lý thu BHYT: Theo quy định của BHXH Việt Nam: là 12.8%, còn nhân viên thu BHYT tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa Đại lý ủy quyền thu BHYT và nhân viên thu BHYT. Số tiền này đã được thông báo rộng rãi đối với Đại lý ủy quyền thu và nhân viên thu BHYT.

5.2. Cư tri xã Mỹ Phúc: *Đối với người hoạt động kháng chiến có thẻ BHYT sai lệch thông tin với thẻ căn cước công dân. Đề nghị tạo điều kiện để điều chỉnh lại thông tin theo thẻ CCCD.*

Trả lời: Đối với những trường hợp bổ sung hoặc thay đổi ngày, tháng sinh trên thẻ BHYT, thì đối tượng làm đơn theo mẫu Mẫu TK1-TS, kèm bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH huyện đổi, cấp lại thẻ BHYT.

- Đối với những trường hợp sai năm sinh, họ, tên, tên đệm đề nghị đối tượng làm Đơn đính chính thông tin trong hồ sơ gốc lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sau khi có Quyết định điều chỉnh thông tin của Sở, phòng sẽ xác nhận đề nghị BHXH cấp đổi lại thẻ BHYT theo căn cước công dân.

5.3. Cư tri xã Mỹ Trung đề nghị *tăng cường thời lượng phát sóng, hiệu chỉnh nhạc hiệu của Đài phát thanh sôi nổi, khí thế hơn.*

Trả lời: Trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao luôn duy trì thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh theo đúng quy định. Tăng thời lượng phát sóng từ 5 đến 10 phút/chương trình vào các đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19; Đại hội Đảng các cấp, các ngày Lễ, Tết, kỷ niệm của đất nước, địa phương. Trung tâm đã căn chỉnh nhạc hiệu của Đài phát thanh đảm bảo âm thanh sôi nổi, khí thế, đáp ứng nhu cầu thông tin, nghe đài của nhân dân trong huyện.

6. Về công tác Nội vụ.

- Đại diện xã Mỹ Tân đề nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực tiếp hướng dẫn cán bộ cơ sở thực hiện từng bước cụ thể theo lộ trình về CNTT ở các cấp độ trong cải cách hành chính và thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh.

Trả lời: UBND huyện xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ các cấp. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 3600/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 21/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2021-2025 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong năm 2022, UBND đã ban hành rất nhiều văn bản hướng dẫn đôn đốc thực hiện các chỉ số UD CNTT như văn bản số 630/UBND-VP ngày 24/2/2022 về việc hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, được ban hành ngay từ đầu năm để chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện chỉ số UD CNTT trong cải các hành chính.

Về thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh: Thực hiện văn bản số 910/UBND-VP8 ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc thu thập, rà soát thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy. Để phục vụ cho việc quản lý, cập nhật kịp thời và có thông tin dữ liệu chính xác về tổ chức bộ máy tích hợp vào Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, UBND huyện đã ban hành văn bản số 4697/UBND-NV ngày 21/10/2022 đến các cơ quan đơn vị thuộc huyện để thu thập thông tin dữ liệu về tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị và thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy khi có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin.

7. Về an ninh trật tự

- Cử tri xã Mỹ Hưng đề nghị kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải khi các xe tránh trạm thu phí đi vào đoạn đường sau trường Tiểu học Mỹ Hưng gây mất an toàn giao thông.

Trả lời: Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Mỹ Hưng tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông để xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng xe quá khổ, quá tải đi vào đoạn đường sau trường Tiểu học Mỹ Hưng. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Mỹ Hưng phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, tổ chức cắm biển báo hạn

chế tải trọng của các phương tiện trên trục đường giao với đường Đại lộ Thiên trường, đường QL 21A, xã Mỹ Hưng.

8. Đối với công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành.

8.1. *Cử tri xã Mỹ Hưng đề nghị nạo vét, kiên cố hóa kênh tưới cấp II trên địa bàn xã.*

Trả lời: Việc cử tri đề nghị nạo vét, KCH các kênh tưới cấp 2 trên địa bàn xã Mỹ Hưng công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành xin tiếp thu và sẽ tổ chức triển khai khi bố trí được kế hoạch và nguồn vốn. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023 công ty dự kiến tổ chức nạo vét và sửa chữa các đoạn kênh tưới KNA, kênh tưới KNA-11 trên địa bàn xã, thị trấn.

8.2. *Cử tri xã Mỹ Thắng đề nghị kiểm tra, sửa chữa các trạm bơm (trạm bơm thôn Kim) để phục vụ công tác tưới, tiêu.*

Trả lời: trong quá trình vận hành các trạm bơm thường xuyên xảy ra tình trạng hư hỏng đột xuất do tình trạng máy móc, thiết bị đã cũ và do một số tác động khác của con người, thời tiết, khí hậu... công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành đã phối hợp cùng HTX NN Mỹ Thắng kiểm tra và đã khắc phục sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo tưới tiêu nước cho địa phương.

8.3. *Cử tri xã Mỹ Tiến đề nghị xây bể xả tại trạm bơm thôn Lang Xá; xây dựng bể hút, bể xả trạm bơm Lò rèn (La Đồng); sửa chữa cống rạn vãi.*

Trả lời: Trạm bơm Đồng Sông bơm trực tiếp vào hệ thống cống qua đường vào kênh KTB2 và tưới cho khu đồng bãi. Trạm bơm trên không xây được bể xả do không còn diện tích đất, bên cạnh đó lại nằm sát mép đường giao thông đi lại của nhân dân nên dễ mất an toàn giao thông.

- Về xây dựng bể hút, bể xả TB Lò Rèn (La Đồng): công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành xin tiếp thu và sẽ tổ chức kiểm tra, triển khai khi bố trí được kế hoạch và nguồn vốn.

- Về sửa chữa cống rạn vãi: công ty đã kiểm tra và đã khắc phục sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo tưới tiêu nước cho địa phương.

8.4. *Cử tri xã Mỹ Trung đề nghị kiên cố hóa đoạn kênh tưới từ cầu ông Học đến QL38A.*

Trả lời: công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành xin tiếp thu và sẽ triển khai khi bố trí được kế hoạch và nguồn vốn.

8.5. Đại diện xã Mỹ Tân đề nghị kiên cố hóa tuyến kênh mương cấp 2 từ thôn Liên Minh đến thôn Nghĩa Hưng đã xuống cấp nghiêm trọng, sạt lở gây ảnh hưởng đến đường giao thông nông thôn.

Trả lời: Qua tìm hiểu đây là tuyến kênh tưới KC0-6, bờ hữu kênh là đường bê tông nối 2 thôn. Tuyến kênh trên đã được công ty phối hợp với địa phương giải toả vi phạm và triển khai thi công nạo vét, đắp áp trúc bờ tả kênh trong Đông Xuân 2020-2021. Hiện tại tuyến kênh trên dòng chảy thông thoáng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. Để chống sạt lở lè, mái đường xuống kênh gây ảnh hưởng đến dòng chảy và giao thông, trước mắt đề nghị địa phương sớm có kế hoạch và triển khai kê chân mái đường tiếp giáp kênh để chống sạt lở đường và đảm bảo an toàn giao thông đi lại cho nhân dân. Việc cử tri đề nghị kiên cố hoá công ty xin tiếp thu và sẽ tổ chức triển khai khi bố trí được kế hoạch và nguồn vốn.

9. Đối với Điện lực thành phố Nam Định.

9.1. Cử tri xã Mỹ Trung đề nghị Điện lực thành phố, Trung tâm Viễn thông phối hợp với địa phương di dời các cột điện tại QL38A đoạn qua thôn 6 Đệ Nhất (gần hộ bà Bốn).

- Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị di chuyển cột điện tại các tuyến đường trục thôn, xóm trên địa bàn xã (thôn Cửa Đông, thôn Chợ giữa)

- Cử tri xã Mỹ Thuận đề nghị di chuyển cột điện tại các thôn Quang Trung, Nhân Phú gây cản trở việc đi lại của nhân dân.

Trả lời: Về di chuyển cột điện: Điện lực là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán phụ thuộc, hàng năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ cấp chi phí để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng lưới điện để đảm bảo việc cung cấp điện. Trong hai năm qua, Điện lực Thành phố Nam Định đã cố gắng rất nhiều trong việc lồng ghép thay thế, di dời cột điện trong lòng, lè đường vào các dự án cải tạo lưới điện trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các cột trong lòng, lè đường, Điện lực đã thực hiện sơn phản quang, treo biển cảnh báo để đảm bảo an toàn giao thông. Điện lực đề nghị địa phương giải phóng mặt bằng, đào, đúc móng cột điện, dựng cột, Điện lực sẽ hỗ trợ kỹ thuật, chịu trách nhiệm căng dây.

9.2. Cử tri xã Mỹ Trung đề nghị: Đường điện 110Kv đi qua dự án nhiệt điện (đồng Lạng, xã Mỹ Trung) đã có lần xảy ra sự cố chập điện, tiềm ẩn nguy hiểm đến người dân; đề nghị khẩn trương khắc phục để đảm bảo an toàn.

Trả lời: Ngay sau khi nhận được phản ánh, Điện lực đã cùng cô lộ đường dây 472 E3.14 đoạn đi qua dự án nhiệt điện (Đồng Lạng, xã Mỹ Trung) bằng các giải pháp các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn.

9.3. Cử tri xã Mỹ Phúc đề nghị phát quang các cành cây xà vào hệ thống dây điện đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão.

Trả lời: Điện lực Thành Phố Nam Định đã chỉ đạo phát quang cây cối gần các tuyến có đường điện trung hạ áp đi qua đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

9.3. Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị nguồn điện sinh hoạt tại các thôn Cửa Đòng, thôn Nghĩa Lễ rất yếu

Trả lời: Điện lực đã khảo sát, củng cố lưới điện hạ thế khu vực các xóm trên bằng giải pháp bổ sung dây dẫn, nâng tiết diện dây dẫn, đến nay điện áp đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐÃ TRẢ LỜI HOẶC ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT NHƯNG CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ

1. Về Tài chính- Ngân sách.

- Cử tri xã Mỹ Hưng tiếp tục đề nghị quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng nhà đa năng trường THCS Mỹ Hưng.

Trả lời: Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ cân đối nguồn ngân sách huyện, nguồn đầu giá đất Khu đô thị thị trấn Mỹ Lộc (địa phương có đất bị thu hồi và nguồn đầu giá đất theo kế hoạch hàng năm để hỗ trợ cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2. Về lĩnh vực Thông tin- Truyền thông.

Cử tri xã Mỹ Hà, Mỹ Thịnh tiếp tục đề nghị căng chỉnh, bó gọn hệ thống dây điện, dây cáp tại tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin làm việc với các đơn vị Viễn thông trên địa bàn huyện để chỉ đạo tiếp tục việc rà soát, căng chỉnh, bó gọn hệ thống dây điện, dây cáp trên địa bàn huyện. Đối với các điểm cục bộ cử tri xã Mỹ Thịnh, Mỹ Hà, Mỹ Tân đề nghị, các đơn vị đã rà soát, kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn chế do đó các đơn vị viễn thông chưa căng chỉnh, bó gọn được hết các điểm trên địa bàn huyện. Khi phát sinh hư hỏng, các điểm không đảm bảo an toàn, đề nghị UBND các xã, thị trấn thông tin, báo cho các đơn vị Viễn thông để kịp thời xử lý.

3. Đối với công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành.

3.1. Cử tri xã Mỹ Tiến tiếp tục đề nghị: Nạo vét lòng máng KTB2 và máng 16 cống tràn Lang Xá

Trả lời: Về nạo vét lòng máng KTB2: UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục nạo vét lòng máng KTB2 và hoàn trả lại hiện trạng công trình

trước khi nghiệm thu hoàn thành và bàn giao để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất vụ và PCTT. UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, đơn vị thi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ất Hợi (đoạn từ 63B- Dốc La xã Mỹ Tiến) khắc phục, hoàn trả mặt bằng kênh KTB2.

Về nạo vét máng 16 Cống Trảng: công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổ chức nạo vét trong Đông Xuân 2022-2023.

3.2. Cử tri thị trấn tiếp tục đề nghị: Tạo điều kiện để các xứ đồng thuộc TDP Trung Quyên lấy nước từ máng KNB để phục vụ sản xuất.

Trả lời: công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành hoàn toàn nhất trí và ủng hộ. Đề nghị UBND thị trấn sớm có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, làm mới các công trình kênh nội đồng và phối hợp chặt chẽ với công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành để có giải pháp phù hợp khi đầu nối vào kênh KNB để lấy nước phục vụ sản xuất.

3.3. Cử tri xã Mỹ Hà đề nghị tiếp tục nạo vét, kiên cố hóa các đoạn kênh cấp II trên địa bàn.

Trả lời: công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành dự kiến tổ chức nạo vét và sửa chữa kênh tưới KTB2-8, kênh tưới Cận Hà trên địa bàn xã Mỹ Hà (thời gian dự kiến khoảng cuối tháng 11/2022). Tuy nhiên, kênh tưới KTB2-8 đoạn qua khu dân cư Nghĩa Sậy dài khoảng 500m nhiều tập thể, hộ dân đã tự ý lấp dựng tấm đan đập kín mặt kênh, đê bê tông trực tiếp qua kênh để làm lối đi lại, lấp đặt ống xả nước thải chăn nuôi... Công ty TNHH MTV KTCTTL Mỹ Thành đã có văn bản đề nghị UBND xã Mỹ Hà quan tâm chỉ đạo, giải phóng mặt bằng, giải toả và xử lý các vi phạm công trình theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng để công ty triển khai thi công công trình phục vụ sản xuất.

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ông (bà) đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy